



คำสั่งกรมการปกครอง
ที่ ๗๖๐ /๒๕๖๗
เรื่อง ย้ายข้าราชการ

เพื่อให้การบริหารราชการของกรมการปกครองเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเพื่อประโยชน์ของทางราชการ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕๗ และมาตรา ๖๓ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ กฎ ก.พ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินเดือน พ.ศ. ๒๕๕๑ แก้ไขเพิ่มเติมโดย กฎ ก.พ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินเดือน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนของข้าราชการและลูกจ้างประจำของส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมโดย ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนของข้าราชการและลูกจ้างประจำของส่วนราชการ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๓ กฎ ก.พ. ว่าด้วยการย้าย การโอน หรือการเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญตำแหน่งประเภทวิชาการในหรือต่างกระทรวงหรือกรม พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยความเห็นชอบของรองปลัดกระทรวงมหาดไทย หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านกิจการความมั่นคงภายใน จึงย้ายข้าราชการ จำนวน ๒ ราย ดังบัญชีรายละเอียดแนบท้ายคำสั่งนี้

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๗ เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์)
อธิบดีกรมการปกครอง

กรรมการปกครองย้ายข้าราชการ

นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ อธิบดีกรมการปกครอง

ได้ลงนามในคำสั่งที่ ๗๖๐/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๗

ย้ายข้าราชการตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ จำนวน ๒๒ ราย

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๗

ลำดับ	ชื่อ-นามสกุล/ตำแหน่ง	ให้ดำรงตำแหน่ง
๑	นายสมพาน พันคลอง หัวหน้ากลุ่มงานสืบสวนสอบสวนคดีอาญาบางประเภท ส่วนการสอบสวนคดีอาญา สำนักการสอบสวนและนิติการ กรมการปกครอง	หัวหน้ากลุ่มงานมาตรฐานและระเบียบกฎหมาย ส่วนการอนุญาตอาวุธปืน สำนักการสอบสวนและนิติการ กรมการปกครอง
๒	นางสาวสุชาดา คำวงษ์ หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ และระบบเทคโนโลยีการทะเบียน ส่วนบริหารและพัฒนาเทคโนโลยีการทะเบียน สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง	ผู้อำนวยการส่วนบริหารและพัฒนา เทคโนโลยีการทะเบียน สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง
๓	นายดอน จิตรวงษ์ ผู้อำนวยการส่วนกำลังพล สำนักผู้อำนวยการกองอาสารักษาดินแดน กรมการปกครอง	ผู้อำนวยการส่วนวิจัยและพัฒนาการฝึกอบรม วิทยาลัยการปกครอง กรมการปกครอง
๔	นางลัดดาวัลย์ ผาสุพันธ์ ผู้อำนวยการส่วนวิจัยและพัฒนาการฝึกอบรม วิทยาลัยการปกครอง กรมการปกครอง	ผู้อำนวยการส่วนกำลังพล สำนักผู้อำนวยการกองอาสารักษาดินแดน กรมการปกครอง
๕	นายรัชพงศ์ ศิริมี หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ช่วยราชการ สำนักบริหารการปกครองท้องที่ กรมการปกครอง	หัวหน้ากลุ่มงานทะเบียนและบัตร ที่ทำการปกครองอำเภอไทรงาม จังหวัดกำแพงเพชร
๖	นางสาวเรณู เสน่หา หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก ช่วยราชการ ที่ทำการปกครองจังหวัดสระบุรี จังหวัดสระบุรี	หัวหน้ากลุ่มงานทะเบียนและบัตร ที่ทำการปกครองอำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี ช่วยราชการ ที่ทำการปกครองจังหวัดสระบุรี จังหวัดสระบุรี

ลำดับ	ชื่อ-นามสกุล/ตำแหน่ง	ให้ดำรงตำแหน่ง
๗	<p>นายสิริชัย ศุภมณี หัวหน้ากลุ่มงานทะเบียนและบัตร ที่ทำการปกครองอำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ ช่วยราชการ ที่ทำการปกครองจังหวัดสระบุรี จังหวัดสระบุรี</p>	<p>หัวหน้ากลุ่มงานทะเบียนและบัตร ที่ทำการปกครองอำเภอพบพระ จังหวัดตาก ช่วยราชการ ที่ทำการปกครองจังหวัดสระบุรี จังหวัดสระบุรี</p>
๘	<p>นางชนัญญา วุฒิกนกธำรง หัวหน้ากลุ่มงานทะเบียนและบัตร ที่ทำการปกครองอำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ ช่วยราชการ สำนักงานเลขานุการกรมการปกครอง</p>	<p>หัวหน้ากลุ่มงานทะเบียนและบัตร ที่ทำการปกครองอำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก ช่วยราชการ สำนักงานเลขานุการกรมการปกครอง</p>
๙	<p>นายสันติสุข เหมือนแท้ หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์ ช่วยราชการ สำนักอำนวยการกองอำนวยการรักษาความ มั่นคงภายใน กรมการปกครอง</p>	<p>หัวหน้ากลุ่มงานทะเบียนและบัตร ที่ทำการปกครองอำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา ช่วยราชการ สำนักอำนวยการกองอำนวยการรักษาความ มั่นคงภายใน กรมการปกครอง</p>
๑๐	<p>นายวัชรวิชัย ทองธวัช หัวหน้ากลุ่มงานทะเบียนและบัตร ที่ทำการปกครองอำเภอโคกเจริญ จังหวัดลพบุรี ช่วยราชการ ศูนย์ปฏิบัติการบังคับใช้กฎหมาย พนักงานฝ่ายปกครอง สำนักการสอบสวนและนิติการ กรมการปกครอง</p>	<p>หัวหน้ากลุ่มงานทะเบียนและบัตร ที่ทำการปกครองอำเภอขำนิ จังหวัดบุรีรัมย์ ช่วยราชการ ศูนย์ปฏิบัติการบังคับใช้กฎหมาย พนักงานฝ่ายปกครอง สำนักการสอบสวนและนิติการ กรมการปกครอง</p>
๑๑	<p>นายจิรศักดิ์ ศิลป์ประกอบ หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ</p>	<p>หัวหน้ากลุ่มงานทะเบียนและบัตร ที่ทำการปกครองอำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์</p>
๑๒	<p>นางสาวสุภาพร ฉิมดอนทอง หัวหน้ากลุ่มงานทะเบียนและบัตร ที่ทำการปกครองอำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก</p>	<p>หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี</p>
๑๓	<p>นายสุภัทร มูลศรี หัวหน้ากลุ่มงานทะเบียนและบัตร ที่ทำการปกครองอำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์</p> <p style="text-align: right;">๗๗</p>	<p>หัวหน้ากลุ่มงานทะเบียนและบัตร ที่ทำการปกครองอำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก</p> <p style="text-align: right;">๘๗</p>

ลำดับ	ชื่อ-นามสกุล/ตำแหน่ง	ให้ดำรงตำแหน่ง
๑๔	นายวิทยา พัฒนวิชรกุล หัวหน้ากลุ่มงานทะเบียนและบัตร ที่ทำการปกครองอำเภอปอพลอย จังหวัดกาญจนบุรี ช่วยราชการ กองคลัง กรมการปกครอง	หัวหน้ากลุ่มงานทะเบียนและบัตร ที่ทำการปกครองอำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร ช่วยราชการ กองคลัง กรมการปกครอง
๑๕	นายสุธี กิจวิศาลเสรี หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ช่วยราชการ ศูนย์ปฏิบัติการบังคับใช้กฎหมาย พนักงานฝ่ายปกครอง สำนักงานสอบสวนและนิติการ กรมการปกครอง	หัวหน้ากลุ่มงานทะเบียนและบัตร ที่ทำการปกครองอำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ ช่วยราชการ ศูนย์ปฏิบัติการบังคับใช้กฎหมาย พนักงานฝ่ายปกครอง สำนักงานสอบสวนและนิติการ กรมการปกครอง
๑๖	นางสาวนวลจันทร์ ล้อมน้อย หัวหน้ากลุ่มงานทะเบียนและบัตร ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร ช่วยราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย	หัวหน้ากลุ่มงานทะเบียนและบัตร ที่ทำการปกครองอำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว ช่วยราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
๑๗	นายพลกฤษณ์ อารยะเกษม หัวหน้ากลุ่มงานทะเบียนและบัตร ที่ทำการปกครองอำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ ช่วยราชการ ที่ทำการปกครองจังหวัดสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี	จำจังหวัดสิงห์บุรี
๑๘	พันจ่าเอก บุญรอด ขาวเขาอ้อ หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี ช่วยราชการ สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง	หัวหน้ากลุ่มงานทะเบียนและบัตร ที่ทำการปกครองอำเภอเขวาสินรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ช่วยราชการ สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง
๑๙	นายประยูร พูลสวัสดิ์ หัวหน้ากลุ่มงานทะเบียนและบัตร ที่ทำการปกครองอำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง ช่วยราชการ ที่ทำการปกครองจังหวัดสตูล จังหวัดสตูล	หัวหน้ากลุ่มงานทะเบียนและบัตร ที่ทำการปกครองอำเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลำภู ช่วยราชการ ที่ทำการปกครองจังหวัดสตูล จังหวัดสตูล




ลำดับ	ชื่อ-นามสกุล/ตำแหน่ง	ให้ดำรงตำแหน่ง
๒๐	นางสาวนันทิรา พันธุ์สอาด จ่าจังหวัดสิงห์บุรี ช่วยราชการ สำนักกิจการความมั่นคงภายใน กรมการปกครอง	หัวหน้ากลุ่มงานทะเบียนและบัตร ที่ทำการปกครองอำเภอเสี้ออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ ช่วยราชการ สำนักกิจการความมั่นคงภายใน กรมการปกครอง
๒๑	นายพรพล รมรัตน์ หัวหน้ากลุ่มงานทะเบียนและบัตร ที่ทำการปกครองอำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี ช่วยราชการ ศูนย์ปฏิบัติการบังคับใช้กฎหมาย พนักงานฝ่ายปกครอง สำนักการสอบสวนและนิติการ กรมการปกครอง	หัวหน้ากลุ่มงานทะเบียนและบัตร ที่ทำการปกครองอำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ ช่วยราชการ ศูนย์ปฏิบัติการบังคับใช้กฎหมาย พนักงานฝ่ายปกครอง สำนักการสอบสวนและนิติการ กรมการปกครอง
๒๒	นายวีระ สระทองแก่น ป้องกันจังหวัดอ่างทอง ช่วยราชการ สำนักกิจการความมั่นคงภายใน กรมการปกครอง	หัวหน้ากลุ่มงานทะเบียนและบัตร ที่ทำการปกครองอำเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี ช่วยราชการ สำนักกิจการความมั่นคงภายใน กรมการปกครอง

กท.

ส.พ.